

Ngành Dệt May trước tác động của dịch Covid-19:

THỊ TRƯỜNG SỤT GIẢM, NGUỒN CUNG NGUYÊN PHỤ LIỆU GIẢN ĐOẠN



Tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến khó lường, ngành Dệt may sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa sụt giảm khi sức mua người tiêu dùng giảm mạnh, thậm chí nhiều đơn hàng bị hủy; thiếu nguồn cung lao động; nguồn cung nguyên phụ liệu bị gián đoạn; chi phí tăng.

DOANH NGHIỆP TIẾP CẬN ĐƯỢC GÓI HỖ TRỢ KHÔNG ĐÁNG KỂ

Theo đánh giá của Bộ Công thương, ngành dệt may trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 đã có nhiều tín hiệu khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm trước khi một số thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam dần hồi phục và các doanh nghiệp tận dụng tốt cơ hội từ các Hiệp định Thương mại tự do đã ký kết. Trong 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt 9,51 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020... Đây được cho là tín hiệu tốt cho các doanh nghiệp dệt may trong việc phục hồi và phát triển trở lại.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 5/2021, khi dịch Covid bùng phát mạnh ở nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam đang lan ra ở nhiều địa phương và đã có nguy cơ lan tới một số khu công nghiệp khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.

Theo đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam, đặc điểm của ngành dệt

may Việt Nam là có lực lượng lao động cao, gần 3 triệu người. Nếu trong doanh nghiệp có ca mắc Covid - 19, chỉ cần bị giãn cách, cách ly không làm việc từ 14 - 21 ngày, coi như kế hoạch sản xuất một năm tan vỡ, hậu quả vô cùng to lớn. Doanh nghiệp đứng trước nguy cơ đóng cửa, phá sản, người lao động mất việc không còn thu nhập.

Cùng với đó, hiện nay, nhiều doanh nghiệp dệt may đã ký đơn hàng đến hết năm. Nếu không sản xuất, giao hàng đúng hạn doanh nghiệp sẽ bị phạt, hủy đơn hàng, thiệt hại toàn ngành có thể lên tới hàng tỷ USD và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Việt Nam.

Ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng Công ty May 10 cũng chia sẻ, các doanh nghiệp dệt may với đặc thù sử dụng nhiều lao động chắc chắn sẽ chịu nhiều tác động từ việc dịch lây lan trong cộng đồng và một số khu công nghiệp, nơi có các nhà máy hoạt động. May 10 là đơn vị sử dụng nhiều lao động,

hiện nay quy mô lao động trong dây chuyền sản xuất là 8.000 lao động trực thuộc May 10 và 4.000 lao động ở các công ty liên kết. Với tổng cộng 12.000 lao động làm tại 18 nhà máy ở nhiều tỉnh/thành phố, đây là vấn đề khó khăn khi phải thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Ông Cao Hữu Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cho biết, làn sóng dịch Covid - 19 sẽ gây ảnh hưởng tới toàn bộ nền kinh tế giới và trong nước. Hiện tại, giá bông thế giới tăng cao khi Ấn Độ - nước đang bị Covid - 19 tàn phá nặng nề không xuất khẩu được bông.

“Với sản xuất dệt may trong nước, nếu như có doanh nghiệp nào đó có công nhân bị dương tính với Covid - 19, hoặc công nhân sống trong vùng có dịch bị phong tỏa, không thể sản xuất được, thì thiệt hại cho doanh nghiệp rất lớn. Hiện nay, các doanh nghiệp đều đã ký hợp đồng tới quý 3/2021, do đó

nếu vì phong tỏa, không có công nhân đi làm, sản xuất đình trệ, các hợp đồng đã ký không thực hiện được đúng hạn, doanh nghiệp sẽ mất tiền gia công, mất hợp đồng, mất khách hàng và mất cả uy tín mà doanh nghiệp từng rất khó khăn mới tạo dựng được”, ông Cao Hữu Hiếu cho hay.

Đại diện Vinatex cho biết thêm, trong các gói hỗ trợ của Chính phủ, có một số doanh nghiệp cũng đã tiếp cận được một số chính sách hỗ trợ như lùi thuế VAT, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp,... tuy nhiên không đáng kể. Với gói hỗ trợ thiếu việc làm thì các doanh nghiệp thành viên tập đoàn hoàn toàn không tiếp cận được, do các doanh nghiệp trong tập đoàn vẫn tổ chức và duy trì được sản xuất trong khi có dịch bằng cách sắp xếp linh hoạt, chuyển đổi mặt hàng nhanh.

“Vì nếu như đáp ứng được tiêu chí của các chính sách hỗ trợ thì đồng nghĩa với việc hàng loạt các đơn vị trong tập đoàn đã phải đóng cửa với hàng chục nghìn lao động mất việc làm. Đợt dịch thứ 4 này mức độ nguy hiểm rất lớn, chúng tôi mong Chính phủ tiếp tục các gói hỗ trợ như trên, trong đó cần có các gói hỗ trợ phù hợp cho đặc thù ngành nghề, đặc biệt doanh nghiệp có số lượng lao động lớn trực tiếp thiệt hại vì ảnh hưởng của dịch bệnh do hợp đồng đã ký bị lùi, giãn và hủy đơn hàng”, ông Cao Hữu Hiếu kiến nghị.

TÌM KIẾM GIẢI PHÁP TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Theo ông Bùi Văn Tiến - Tổng Giám đốc Tổng CTCP May Việt Tiến, năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến khó lường, ngành dệt may Việt Nam nói chung và Việt Tiến nói riêng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thị trường xuất khẩu cũng như thị trường nội địa sụt giảm khi sức mua người tiêu

Trong các gói hỗ trợ của Chính phủ, có một số doanh nghiệp cũng đã tiếp cận được một số chính sách hỗ trợ như lùi thuế VAT, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp,... tuy nhiên không đáng kể.

Với gói hỗ trợ thiếu việc làm thì các doanh nghiệp thành viên của Vinatex hoàn toàn không tiếp cận được, do các doanh nghiệp trong tập đoàn vẫn tổ chức và duy trì được sản xuất trong khi có dịch bằng cách sắp xếp linh hoạt, chuyển đổi mặt hàng nhanh.

Nếu như đáp ứng được tiêu chí của các chính sách hỗ trợ thì đồng nghĩa với việc hàng loạt các đơn vị trong Vinatex đã phải đóng cửa với hàng chục nghìn lao động mất việc làm. Đợt dịch thứ 4 này mức độ nguy hiểm rất lớn, Chính phủ cần có các gói hỗ trợ phù hợp cho đặc thù ngành nghề, đặc biệt doanh nghiệp có số lượng lao động lớn trực tiếp thiệt hại vì ảnh hưởng của dịch bệnh do hợp đồng đã ký bị lùi, giãn và hủy đơn hàng.

dùng giảm mạnh, thiếu nguồn cung lao động, chi phí tăng... Không chỉ nguồn cung nguyên phụ liệu bị gián đoạn mà thị trường xuất khẩu cũng bị đứt đoạn, đơn hàng giảm mạnh, thậm chí nhiều đơn hàng bị hủy.

Tình hình dịch bệnh trong nước cũng đang diễn biến rất phức tạp, một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất của doanh nghiệp. Để khắc phục những khó khăn này, hiện tại và trong thời gian tới, Việt Tiến thực hiện nghiêm mục tiêu kép vừa sản xuất, vừa chống dịch. Đặc biệt nâng cao tinh thần và triển khai đầy đủ các biện pháp chống dịch, trong toàn hệ thống. Đồng thời, tổng công ty tiếp tục tìm kiếm giải pháp mới đẩy nhanh năng suất lao động, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, sắp xếp lại nhân sự cũng như mô hình quản lý, tổ chức sản xuất, cải tiến tiền lương, đầu tư chiều sâu, thay đổi công nghệ sản xuất mới...

Ông Thân Đức Việt khẳng định, đợt dịch bùng phát lần này có nguy cơ ảnh hưởng lớn, sâu rộng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tới sức khỏe người lao động. Do đó, bên cạnh duy trì các hoạt động sản xuất thì công ty luôn đặt vấn đề phòng chống dịch và bảo vệ người lao động lên hàng đầu.

Hiện nay, để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, toàn bộ hệ thống May 10 đều áp dụng các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Theo đó, ngoài khử khuẩn với tất cả người lao động khi vào ca, đơn vị còn truy vết yêu cầu cách ly tại nhà với cả F2, F3. Thậm chí, nếu nơi người lao động ở có F1, họ phải ở nhà cách ly 14 ngày, công ty trả lương cơ bản. Tới nay đã có 200/7.000 người lao động của doanh nghiệp cách ly tại nhà. Bên cạnh đó, công ty còn lắp thêm vách ngăn tại nhà ăn để hạn chế công nhân tiếp xúc trực tiếp. Công nhân thay vì ăn theo 2 ca thì nay lên 3 ca/ngày...